

นโยบายและมาตรการสนับสนุน



ที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมืออย่างที่เป็นรูปธรรมนัก แต่ภาครัฐได้มีการดำเนินนโยบายและมาตรการในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมือที่สำคัญ ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 8 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรผลิต นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการขยายกำลังการผลิต รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศให้มากขึ้น

2. กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในรูปแบบสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้จัดตั้งเนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

3. รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ประกอบด้วยมาตรการเร่งด่วน และมาตรการต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องตามมาตรการดังกล่าวคือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินจะให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (ยางล้อ ถุงมือ ยางยืด ฯลฯ) เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ FDR (เงินฝากประจำ 6 เดือนของธนาคารออมสินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2%) โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสิน 3% ตลอดอายุโครงการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

4. กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายด้านการส่งเสริมการส่งออกให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในเชิงรุกทั้งตลาดการส่งออกใหม่ และการขยายตลาดการส่งออกที่มีอยู่เดิม

5. ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่เสนอโดยสถาบันวิจัยยาง (สวย.) และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สวก.) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมถุงมือ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ ตลอดกระบวนการผลิต เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าประเทศมาเลเซีย ลดต้นทุนด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตหรือการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 จำนวนเพียงพอเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพถุงมืออย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า

6. รัฐบาลได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าในทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และดำเนินการขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สามารถดูรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ และอัตราอากรนำเข้าได้ที่เว็บไซต์:

<http://rubber.oie.go.th/Elibrary.aspx?cid=102>